

Thời sự CD

GÓP Ý VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN TÁNH – Biểu Tình Quốc Tế Nhân Quyền 2015 tại New York

Lời giới thiệu: Kính thưa quý vị, dưới đây là loạt điện thư mang tựa đề “GÓP Ý VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN TÁNH” nhân ngày Biểu Tình Quốc Tế Nhân Quyền 2015 được tổ chức vào ngày 11-December-2015 tại thành phố New York vừa qua. Trọng tâm của đề tài này là lời “phát biểu...” của ông Nguyễn Văn Tấn được lưu trữ trong đoạn phim phóng sự về ngày QTNQ/2015 do đài truyền hình VN vùng HTĐ thực hiện - <https://www.youtube.com/watch?v=mNgxBR8awLY&feature=youtu.be>.

Các điện thư của các thành viên liên hệ trong cuộc đàm thoại này được BKT sắp xếp theo thứ tự từ dưới lên trên (**first come-first served**). Kính mời quý vị theo dõi các mẫu đàm thoại dưới đây. Trân trọng. --BKT.

***** III *****

3. Hồng Phúc hồi âm Thoại Liên

lehonglongTGNN tgnn_ks

5:39 AM

To: Thoai Lien, CDNguoiViet New York Cc: Hao An Vo, Hoang Lan, Tanh Nguyen, Doan Huu Dinh, Binh Nguyen, Hoi Van Do, HUU VO, Niem Tran

From: LongLe (ngaynay@cox.net) This sender is in your contact list.

Sent: Fri 12/18/15 5:39 AM

To: Thoai Lien, CDNguoiViet New York

Cc: Hao An Vo, Hoang Lan, Tanh Nguyen, Doan Huu Dinh, Binh Nguyen, Hoi Van Do, HUU VO, Niem Tran

Thưa Bà Thoại Liên,

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Bà đã “có cùng chủ kiến” mà gửi thư góp ý với chúng tôi về lời phát biểu của Ông Nguyễn Văn Tấn, trong cuộc biểu tình nhân ngày Kỷ Niệm Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 67 tại New York.

Là người Việt ty nạn cộng sản, chúng tôi luôn tiếp tay với các công cuộc đấu tranh chống cộng tại hải ngoại, khi có thể, từ vật chất đến tinh thần. Chúng tôi đã từng về New York đi biểu tình, tham dự ngày Diễn Hành Văn Hóa, đã mời Ông Nguyễn Văn Tấn lên làn sóng phát thanh, phỏng vấn Ông, một hình thức tiếp tay với Ông Tấn để vận động tài chánh cho các công cuộc đấu tranh chống CS, và cũng đã không quên đóng góp phần tài chánh nhỏ nhoi của riêng mình với công việc chung.

Khi lên tiếng “sửa sai” Ông Tấn, cũng là một đóng góp xây dựng với Ông Tấn và công việc chung. Cho nên, chúng tôi hết sức nhẹ nhàng trong tình thân hữu. Vẫn biết rằng “trách chi người đem thân giúp nước”, thế nhưng, khi nhìn thấy bạn mình đang bước trên một cây cầu đã gãy mà làm thình, hoặc ngược lại, thúc trống giục chiêng hò hét “Tiến lên

ta hãy tiến lên, lên đâu không biết, hàng đầu tiến lên”, thì chỉ có kẻ thù mới đối xử với nhau như thế.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn Bà đã cho nghe những chuyện nội bộ trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng New York. Tiếc rằng, chúng tôi không có cơ hội sinh hoạt với BCH CD New York, không am tường sự việc, nên không dám lạm bàn. Chúng tôi luôn chủ trương dành thiện cảm cho những người “ăn cơm nhà vác ngà voi hàng tổng”, vì thiếu vắng những khuôn mặt này thì việc chung sẽ không ai quan tâm đến cả. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta nhắm mắt làm ngơ trước những sai lầm có thể làm phương hại đến công cuộc đấu tranh chung.

Kính chúc Bà giàu nghị lực và thiện chí, đem tâm huyết góp phần vào công cuộc đấu tranh giải trừ chế độ CSVN.

Chúng tôi mong được giữ liên lạc thường xuyên với Bà.

Kính,

Hồng Phúc (LHL)
17-12-2015

***** III *****

2. Thoại Liên hồi âm Hồng Phúc

From: Thoai Lien

Sent: Wednesday, December 16, 2015 2:04 AM

To: LongLe; CDNguoiViet New York

Cc: Hao An Vo; Hoang Lan; Thanh Nguyen; Doan Huu Dinh; Binh Nguyen; Hoi Van Do; HUU VO; Niem Tran

Subject: Fw: [PhoNang] Fw: GÓP Ý VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN TÁNH - Biểu Tình Quốc Tế Nhân Quyền 2015 tại New York [3 Attachments]

Chào ông Long,

Thấy ông lên tiếng cho Cộng Đồng Hải Ngoại như vậy, tôi tin là mình có cùng chủ kiến, nên xin phép có vài lời.

Tôi vốn được ông Tánh mời vào CD làm Tổng Thư Ký để giúp thư từ đến Đồng Bào mình vì CD mất đi rất nhiều người ủng hộ. Họ đã mất niềm tin ở nhóm “lãnh đạo” không do CD bầu, mà chỉ một nhóm trên mười người vỗ ngực khoe Đại Diện CD, dơ tay bầu với tính cách “cha truyền con nối”, rồi ký tên đại khái để làm bằng chứng là A, B, C có mặt.

Tôi vào tháng giêng 2015, bước ra tháng 5, trước khi “số tiền” vận động cho Diễn Hành Quốc Tế, do ông Tánh gài tôi lên Đài cùng ông ta, CT Phong, PCT NgV [ngoại vụ] Thu, PCT Nội Vụ Diệu kêu gọi Đồng Hương đóng góp. Tiếc thay, khi đó tiền Ủng Hộ Tết, chỉ là số nhỏ, đã bị Thủ Quỹ ăn chặn, khai lỗ... và khi tôi lên tiếng thì tôi phải đi ra... dù ông Tánh cho tôi điểm 10/10. Khi chủ tịch Phong đứng về phe Thủ Quỹ, tôi phải tự động rút lui vì “không chung chí hướng”. Tôi đã từng lên tiếng cho vài ông CT CĐ quen biết, họ không xen vào nội bộ của CĐ NY được, nên phải tuyên bố là không ở lại “cầm cu cho chó đái” khi cá nhân tôi “mơ” được thấy tiền CĐ phải được xài cho CĐ, không thể để họ “khao nhau” được. (Tôi được biết Ông Tánh thì có một vài chai rượu mạnh uống là công lao đã được đền bù rồi. Kỳ dư, họ có ăn chia không thì tôi không rõ, nhưng cụ Cố Vấn, bà Hoàng Lan, từng lên tiếng “Việc làm của Thủ Quỹ đều theo ý kiến/chỉ thị của CT Phong”.)

Nhưng những lời này có quá đáng không, khi xét lại cá nhân ông Tánh, như ông đề cập ở thư bên dưới. Ông Tánh lúc nào cũng lo lắng chuyện tiền nong thất thu. Tôi cũng đồng ý là không tiền không làm được gì. Nhưng khi có tiền, đồng hương muốn cùng đi tham gia, đi biểu tình ở DC chẳng hạn, sao lại đề nghị họ tự túc. Quỹ của CĐ đâu? Chỉ có 5, 3 người được phép xài tiền Quỹ thôi sao? Thảo nào đi đâu cũng chỉ dăm ba mạng thôi, không so được với CĐ bạn mà tôi từng quan hệ.

Nói nhiều sinh ra phỉ báng. Nhưng xin ông (cùng các NT có tên ở trên) cứ để ý giùm xem bao giờ “đám người xung là đại diện CĐNY” này chịu bạch hóa chuyện chi thu của đợt Diễn Hành Văn Hóa vừa qua. Năm trước đó, mười mấy ngàn là đủ, năm nay, thu hơn 54 ngàn, chưa kể tiền mặt cá nhân tôi biết, như của Bà Hoàng Lan, anh Hồ Hiệp... đóng góp... Giờ số ấy còn bao nhiêu? Đã chấm dứt hết chưa? Thành viên của cộng đồng có nên được biết số chi thu này không?

Thân chào,
Thoại Liên

TB: Một điều cần thưa là ông Đỗ Mười của CS bị cho là dốt, thiếu học... xét vì không có dịp lân la đến trường... có thể chằm ché được. Nhưng có người rất “hùng hồn” khi phát biểu trong tiếng Việt; ở Mỹ trên 20 năm không nói được tiếng Mỹ... thua cha tôi, mồ côi cha, bèn Tàu sang Việt Nam lúc 9 tuổi, không có điều kiện đi học, nhưng tiếng Việt, tiếng Miên, dùng trong việc buôn bán đều không thua ai... thì xin ông chớ trách sao không lên tiếng trước LHQ. Xin hiểu cho “Chủ Tịch” HCM dùng Đỗ Mười, Trường Chinh... là có mục đích cả -- CT Phong là luật sư, đương nhiên biết xài người, biết vắt chanh bỏ vỏ, không thua HCM đâu.

On Tuesday, December 15, 2015 2:37 PM, “Kim Au/PhoNang” wrote:
[Attachment(s) from Kim Au included below]

***** 📧 *****

1. Hồng Phúc góp ý với ô. Tánh

----- Forwarded Message -----

From: LongLe <ngaynay@cox.net>

To: CĐ Liên Bang HK; Cong Dong Thu Do HTD; irwmediamaryland@gmail.com;

Tanhnguyen1947@yahoo.com; các cơ quan liên hệ...Sent: Monday, December 14, 2015 2:53 PM

Subject: GÓP Ý VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN TÁNH - Biểu Tình Quốc Tế Nhân Quyền 2015 tại New York

Anh Tánh ơi,

Đây có phải là chỗ anh nên nói những điều này không? (Phút thứ 2:58).

Là người Việt, làm “Trưởng Ban Điều Hợp” cuộc biểu tình quốc tế, nhân ngày kỷ niệm lần thứ 67 Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, trước trụ sở cơ quan Liên Hiệp Quốc, thay vì lên án CSVN thì anh lại lên án người Việt Quốc Gia hải ngoại thờ ơ với công cuộc đấu tranh chống cộng sản. Thật là đáng tiếc! Nhiệt tình không đúng chỗ sẽ gây nên tác hại.

Vài lời thô thiển góp ý xây dựng với anh trong tình thân hữu. Mong rằng lời thật... không mất lòng.

Click vô đây nghe Ông Tánh phát biểu (phút 2:58): <https://youtu.be/mNgxBR8aw1Y>

Hồng Phúc LHL

Tel. 316-722-1681

Email: ngaynay@cox.net

Nguồn: Internet e-mail by Thế giới Ngày nay chuyển

Đăng ngày Thứ Sáu, December 18, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTĐ/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH